

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA THƯ VIỆN TỈNH VỚI CÁC NGÀNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG - BUƯ ĐIỆN - TƯ PHÁP HÀ GIANG 1999 - 2000

NGUYỄN THỊ GIANG

Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Giang

Thực hiện quyết định số 580/UB-QĐ ngày 26/10/1993 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc thành lập ban chỉ đạo chương trình phối hợp hành động "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Văn hóa thông tin ở miền núi, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở biên giới từ 1993-2000". Ngành văn hóa thông tin tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều hoạt động trong đó có công tác Thư viện. Từ 1994 - 1996 chương trình xây dựng tủ sách Đồn biên phòng, 12 tủ sách đồn biên phòng và 3 đơn vị biên phòng tỉnh đã được xây dựng xong, với số sách ban đầu là 200 bản/1 đồn. Đến nay tủ sách đồn biên phòng vẫn được duy trì và phát triển, số sách được tăng qua các năm có sự hỗ trợ của UBND tỉnh, ngành. Đến nay số sách của tủ sách các đồn có tối thiểu từ 700 bản sách trở lên và đầy đủ các môn loại, đáp ứng nhu cầu đọc, nâng cao dân trí, xóa đói về tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Để có thể duy trì và phát triển, Thư viện tỉnh - Bộ chỉ huy Biên phòng luôn phối hợp chặt chẽ - có nội dung cụ thể - triển khai kế hoạch hoạt động - giám sát - đôn đốc tận cơ sở, hướng dẫn về công tác chuyên môn. Trong năm

1999 Hội thi cán bộ Thư viện lần thứ nhất được tổ chức. 12/15 Đồn biên phòng tham gia đã đạt được những kết quả nhất định. Những chiến sĩ biên phòng không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới mà còn làm tốt công tác tuyên truyền giới thiệu sách, góp phần chống tái mù chữ cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, nâng cao dân trí - xóa đói về tinh thần cho nhân dân.

Vào các năm 1999 - 2000 thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII - và sự chỉ đạo của ngành Bưu chính viễn thông Việt Nam, Bưu điện tỉnh Hà Giang đã triển khai xây dựng điểm Bưu điện - Văn hóa xã (Trong đó có tủ sách thư viện) Thư viện tỉnh Hà Giang đã nhanh chóng khảo sát nắm bắt tình hình của Bưu điện - Văn hóa xã, về cán bộ, về cơ sở vật chất, về trang thiết bị. Thư viện tỉnh đã tham mưu cho 2 ngành ra văn bản Liên tịch số 124/1999 KH - LT/VH-BĐ. Về việc xây dựng, quản lý, tổ chức hoạt động, hỗ trợ sách, hướng dẫn công tác chuyên môn cho các tủ sách điểm Bưu điện - văn hóa xã: "Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Sở văn hóa thông tin và Bưu điện tỉnh Hà Giang".

Nội dung của kế hoạch xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị - Đối với Thư viện tỉnh và Bưu điện tỉnh: Tăng cường công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình hoạt động của Thư viện và Bưu điện huyện thị cũng như các điểm Bưu điện văn hóa xã. Đối với cấp huyện, thị, Trung tâm văn hóa các huyện phải có trách nhiệm chỉ đạo Thư viện huyện lên kế hoạch cụ thể và bố trí lượng sách có trong Thư viện để luân chuyển xuống các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Đối với Bưu điện huyện, thị có trách nhiệm nhận sách từ Thư viện huyện để chuyển xuống các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, UBND xã coi đây là một đầu mối văn hóa nên có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để điểm Bưu điện - Văn hóa xã có trách nhiệm quản lý và được cán bộ Thư viện tỉnh, huyện hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể như cách vào sổ sách, cấp thẻ bạn đọc, hướng dẫn cách cho mượn, thống kê bạn đọc...

Trong 2 năm qua các điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã thực sự phát huy được hiệu quả, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, góp phần chống tái mù chữ... Chính vì những hiệu quả đó Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã cấp kinh phí gần 100 triệu đồng để bổ sung sách mới cho các điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Tính đến nay Hà Giang đã có 36 điểm Bưu điện - Văn hóa xã, với trên 200 bản/ 1 điểm đi vào hoạt động có hiệu quả.

Hiện nay ở Hà Giang đã có 191/191 xã có tủ sách Pháp luật, với trên 80 đầu sách/1 tủ và có cán bộ quản lý.

Năm 2000 - 2001 Thư viện tỉnh đã đi khảo sát một số tủ sách pháp luật xã và nhận thấy: Việc phát huy hiệu quả của tủ sách gặp nhiều hạn chế:

- Thứ nhất: Do địa điểm đặt ngay trong UBND xã và số sách pháp luật đó chỉ có cán bộ trong UBND xã được sử dụng. Việc đưa sách Pháp luật đến với dân gặp khó khăn.

- Thứ hai: Nếu chỉ có riêng nội dung sách Pháp luật sẽ khó thu hút, gây hứng thú bạn đọc. Do vậy, nên chăng cần phối hợp cùng với tủ sách xã, điểm bưu điện - Văn hóa xã để nội dung và số lượng sách thêm phong phú, dễ thu hút bạn đọc đến sử dụng?

- Thứ ba: Về vấn đề nghiệp vụ thư viện - Hầu như ở các điểm Bưu điện Văn hóa xã cũng như tủ sách Pháp luật đều chưa được quan tâm đúng mức. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc khai thác, bảo quản sách. Vì lẽ đó Thư viện tỉnh Hà Giang đã báo cáo Sở văn hóa thông tin và được phép tổ chức Hội nghị: "Bàn về công tác Thư viện và tủ sách cơ sở" cùng các ngành liên quan như: Bưu điện tỉnh, Sở tư pháp, Biên phòng cùng bàn bạc, đánh giá những kết quả đã đạt được và những mặt còn hạn chế nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để có thể duy trì, phát triển các tủ sách cơ sở. Sau hội nghị tất cả 4 ngành đã thống nhất mấy vấn đề phải làm:

1. Cần có sự thống nhất của 4 ngành: Văn hóa thông tin, Bưu điện, Tư pháp, Biên phòng có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc hoạt động của tủ sách.

2. Tăng cường ngân sách bổ sung sách mới cho Thư viện huyện để có đủ sách để luân chuyển xuống các tủ sách cơ sở.

3. Hỗ trợ kinh phí để tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Thư viện huyện, tủ sách cơ sở.